

**สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน**

ในปี 2562 อินทัชได้สร้างผลตอบแทนรวมให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 25 โดยเป็นผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และผลตอบแทนจากเงินปันผลร้อยละ 5 ซึ่งมากกว่าผลตอบแทนจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่เพียงร้อยละ 1 ทั้งนี้ อินทัชมุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา เทคโนโลยี 5G ได้มีการกล่าวถึงอย่างแพร่หลาย พร้อมกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปิดรับการใช้งานดิจิทัลมากขึ้น อินทัชจึงแสวงหาการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ได้กำหนดไว้ภายใต้โครงการอินเวนท์เป็นจำนวน 3 บริษัท และสนับสนุนให้บริษัทร่วมและบริษัทย่อยได้ทดลอง ค้นคว้า เพื่อหาธุรกิจที่จะมาส่งเสริมการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี 5G และรองรับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค

สำหรับผลประกอบการในปี 2562 อินทัชมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 11,083 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปี 2561 เนื่องจากในปี 2561 มีการบันทึกกำไรจากการขายซีเอสแอลของไทม์คอม ถึงแม้ว่าอินทัชจะรับรู้ผลขาดทุนจากการบันทึกการขายต่อของดาวเทียมไทยคม แต่รายการดังกล่าวมีจำนวนน้อยกว่าผลขาดทุนที่บันทึกในปี 2561 ซึ่งหากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว อินทัชมีผลกำไรจากการดำเนินงานปกติที่ 11,775 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2561 เนื่องจากการรับรู้ผลกำไรที่ดีขึ้นร้อยละ 3 จากเอไอเอส มาอยู่ที่ 12,401 ล้านบาท ขณะที่รับรู้ผลขาดทุนจากไทยคม 233 ล้านบาท จากการรับรู้ผลกำไร 59 ล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งผลประกอบการของเอไอเอสและไทยคมสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

เอไอเอส มีผลกำไรสุทธิ (ที่ไม่รวมผลกระทบจาก TFRS15) ในปี 2562 ที่ 31,051 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากการให้บริการหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 ตามที่ได้คาดการณ์ไว้ ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนลูกค้าจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบรายเดือนและลูกค้าธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทั้งนี้ การแข่งขันการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2562 ปรับตัวดีขึ้นเหลือเพียงการแข่งขันเพื่อแย่งชิงลูกค้าระบบเติมเงิน จึงทำให้รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน ณ ไตรมาส 4 ของปี 2562 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 260 บาท จาก 255 บาท ณ ไตรมาส 4 ของปี 2561 ขณะที่ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังคงมีการแข่งขันทางด้านราคาเพื่อแย่งชิงลูกค้าใหม่พร้อมทั้งรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ จึงทำให้เอไอเอสมีลูกค้าเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่กว่า 1 ล้านราย เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้คาดการณ์ไว้ แต่รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนลดลงเหลือ 533 บาท ณ ไตรมาส 4 ของปี 2562 สำหรับรายได้ยังคงเติบโตต่อเนื่อง จากการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์แก่ลูกค้าองค์กร ทางด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายยังมีการเพิ่มขึ้นจากการขยายโครงข่าย 4G และอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ค่าใช้จ่ายทางการตลาด รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายพิเศษจาก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ และการฉลองครบรอบ 30 ปี เอไอเอส จึงทำให้ EBITDA ในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 และอัตรา EBITDA margin อยู่ที่ 42.8 ใกล้เคียงกับประมาณการที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ อินทัชยังคงสัดส่วนการถือหุ้นเอไอเอสที่ ร้อยละ 40.45 และรับรู้ผลกำไรจากเอไอเอสตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น

ไทยคม มีผลขาดทุนสุทธิ 2,250 ล้านบาท ในปี 2562 พลิกจากผลกำไร 230 ล้านบาทในปี 2561 เนื่องจากในปี 2561 ไทยคมรับรู้กำไรจากการขายซีเอสแอลจำนวน 1,950 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2562 ไทยคมได้บันทึกต่อของดาวเทียมและอุปกรณ์เป็นจำนวน 1,623 ล้านบาท จากเหตุขัดข้องทางเทคนิคของระบบแจ้งสถานะของดาวเทียมไทยคม 5 และภาวะอุตสาหกรรมดาวเทียมที่ชะลอตัวลง พร้อมทั้งการแข่งขันที่รุนแรง จึงทำให้อัตราการใช้งานดาวเทียมแบบทั่วไปลดลงจากร้อยละ 59 ณ สิ้นปี 2561 มาอยู่ที่ร้อยละ 55 และดาวเทียมบรอดแบนด์ลดลงจากร้อยละ 30 มาอยู่ที่ ร้อยละ 23 โดยผลขาดทุนจากการดำเนินงานปกติของไทยคมอยู่ที่ 432 ล้านบาท จากผลกำไร 82 ล้านบาทในปี 2561 ซึ่งเป็นผลจากรายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวข้องลดลงเป็นหลัก จากการให้ส่วนลดแก่ลูกค้าหลักในประเทศไทยเพื่อต่อสัญญาระยะยาวและการยุติการให้บริการของทีวีดิจิทัลบางช่องบนดาวเทียมแบบทั่วไป ขณะที่ดาวเทียมบรอดแบนด์มีการให้บริการลดลงจากลูกค้าต่างประเทศ ทางด้านต้นทุนในการให้บริการได้ปรับลดลงตามรายได้ที่ลดลงแต่ในสัดส่วนที่น้อยกว่า เนื่องจากต้นทุนดาวเทียมส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่

ถึงแม้ว่าผลประกอบการของไทยคมจะลดลงทั้งในด้านรายได้และกำไร แต่สถานะทางการเงินยังคงแข็งแกร่ง โดยมีเงินก้ำมกสุทธิ 4,203 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2561 ที่ 7,023 ล้านบาท ขณะที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจำนวน 5,703 ล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินก้ำมกสุทธิต่อส่วนทุนเพียง 0.38 เท่า ลดลงจาก 0.53 เท่า ณ สิ้นปี 2561

ทางด้านผลการดำเนินงานของบริษัทอื่น ๆ ประกอบด้วย

**ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า:** เป็นการรับรู้ผลกำไรจากบริษัทร่วมค้า ได้แก่ แอลทีซี และไฮ ซ็อบบิ่ง ตามสัดส่วนการถือหุ้น

- **แอลทีซี** เป็นการร่วมค้าทางอ้อมที่ลงทุนโดยไทยคม โดย ณ สิ้นปี 2562 แอลทีซียังสามารถรักษาการเป็นหนึ่งในด้านจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 55.3 ลดลงเล็กน้อยจากสิ้นปี 2561 ที่ร้อยละ 56.1 เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาในอุตสาหกรรม
- **ไฮ ซ็อบบิ่ง** มีรายได้ปี 2562 ที่ 937 ล้านบาท หรือยอดขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 2.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปีก่อน โดยได้ขยายฐานรายได้ผ่านหลายช่องทาง เช่น การทำธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการช่องทางต่างๆ การเก็บเงินค่าจัดส่งสินค้าจากลูกค้า และการนำเสนอสินค้าใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าโดยตรง อย่างไรก็ตาม รายได้ในปี 2562 เติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยเฉพาะการออกอากาศบนช่องดาวเทียมที่เป็นแพลตฟอร์มหลัก

**โครงการอินเวนท์:** ในปี 2562 อินเวนท์ได้ลงทุนในบริษัทใหม่ทั้งสิ้น 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด บริษัท ดีกเกอร์เอชแอนด์ จำกัด และบริษัท นินจา โลจิสติกส์ พีทีอี ลิมิเต็ด โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 111 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้ขายหุ้นที่ลงทุนในบริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ร้อยละ 30 (อัตรากำไรจากการลงทุน) ทำให้มูลค่าพอร์ตการลงทุนภายใต้โครงการอินเวนท์ ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ 950 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 728 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 (ไม่รวมบริษัทที่ตัดจำหน่ายและขายออกไป) ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2562 มีบริษัทที่อยู่ภายใต้โครงการอินเวนท์ทั้งสิ้น 15 บริษัท

สำหรับทิศทางการลงทุนในปี 2563 อินเวนท์ยังคงนโยบายการลงทุนในกลุ่มโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และธุรกิจดิจิทัล โดยเน้นการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีเกิดใหม่หรือมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งแสวงหาการลงทุนที่สามารถต่อยอดการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี 5G ได้ในอนาคต ภายใต้งบประมาณการลงทุนที่ 200 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ การลงทุนของอินเวนท์มิได้จำกัดการลงทุนแค่ในประเทศไทย แต่ยังแสวงหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศด้วย โดยอินเวนท์รับรู้ว่าไรขาดทุนจากการลงทุนของแต่ละบริษัทสตาร์ทอัพตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในแต่ละบริษัทไม่เกินร้อยละ 30 อย่างไรก็ตาม การลงทุนในบางบริษัททำในรูปแบบของเงินกู้แปลงสภาพ ซึ่งอินเวนท์พิจารณาลักษณะการลงทุนในแต่ละบริษัทตามวัฏจักรธุรกิจและระดับความเสี่ยงของธุรกิจนั้นๆ

**ผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท:** ในปี 2562 อินเวนท์มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จำนวน 11,432 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากปี 2561 เนื่องจากผลขาดทุนที่สูงขึ้นของไทยคม อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ที่ 357 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เนื่องจากค่าใช้จ่ายพิเศษจาก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ โดยในปีนี้ อินเวนท์ยังคงประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าตอบแทนผู้บริหารที่ประมาณ 400 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายสำหรับการหาโอกาสใหม่ ๆ

**อัตราการจัดจ่ายเงินปันผล:** ปัจจุบันอินเวนท์มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยพิจารณาจ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่บริษัทได้รับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

#### **ปัจจัยสำคัญที่อาจมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต**

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อฐานะการเงินหรือ ผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทที่เข้าลงทุน จึงเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทด้วย

ทั้งนี้โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าวได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ของเอไอเอสและไทยคม ในหัวข้อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

#### **เหตุการณ์สำคัญ**

##### *การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี*

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 กลุ่มอินเวนท์ได้เริ่มต้นปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า เป็นครั้งแรก มีผลให้นโยบายการบัญชีของกลุ่มอินเวนท์เปลี่ยนแปลงจากนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกลุ่มอินเวนท์เลือกรับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลังจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็นรายการปรับปรุงกำไรสะสมต้นปี 2562 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวมีผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของอินเวนท์จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มเอไอเอส ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ข้อที่ 3

##### *ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศ*

**สำหรับธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่** ในเดือนมิถุนายน 2562 เอไอเอสได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิร์ตซ์ จำนวน 2x10 เมกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งจะใช้ในอนุญาตดังกล่าวได้ประมาณไตรมาส 4/2563 นอกจากนี้ ในไตรมาส 3/2562 เอไอเอสได้ชำระเงินข้อพิพาทกับทีโอทีเกี่ยวกับเสาและอุปกรณ์โทรคมนาคม ทำให้เอไอเอสลดค่าใช้จ่ายสุทธิ (หลังหักรายได้) จากการเช่าเสาโทรคมนาคมได้ 100 ล้านบาทต่อเดือน พร้อมกับยุติการเช่าอุปกรณ์ลง โดยมีค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ จำนวน 121 ล้านบาท

ในปี 2562 ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการแข่งขันที่ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน พร้อมกับการปรับราคาแพ็คเกจในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ทั้งในระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 ตลาดมีการนำเสนอแพ็คเกจแบบใช้งานตามค่าไม่จำกัดด้วยความเร็วคงที่ให้กับลูกค้าระบบเติมเงิน (Prepaid) อีกครั้ง ขณะที่ระบบรายเดือน (Postpaid) ผู้ให้บริการยังคงใช้ส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นกลยุทธ์สำคัญ เพื่อดึงดูดลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และผูกแพ็คเกจรายเดือน

จำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ สิ้นปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 42 ล้านราย เติบโตร้อยละ 2.1 เทียบกับปีก่อน โดยการเติบโตส่วนใหญ่มาจากจำนวนผู้ใช้บริการระบบรายเดือนที่เพิ่มขึ้นสุทธิ 918,000 ราย ซึ่งเป็นผลจากการใช้แคมเปญส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการโอนย้ายของผู้ใช้บริการจากระบบเติมเงินไปใช้งานระบบรายเดือน ในขณะที่ผู้ใช้บริการระบบเติมเงินมีจำนวนใกล้เคียงกับปี 2561 ทำให้ในปี 2562 อัตราส่วนของเลขหมายระบบรายเดือนต่อจำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 22 โดยรายได้ต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) เฉลี่ยทุกเลขหมายอยู่ที่ 260 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เทียบกับปีก่อน

**สำหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและดิจิทัลเซอร์วิส** ตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรงทั้งด้านราคาและการแข่งขันชิงลูกค้าใหม่ ผู้ให้บริการยังคงลดเสนอส่วนลดครั้งราคาเพื่อป้องกันการย้ายออกของลูกค้าเก่า รวมถึงเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ และนอกจากกลยุทธ์ทางด้านราคาแล้ว ผู้ให้บริการยังใช้กลยุทธ์การนำเสนอแพ็คเกจไฟเบอร์ที่ความเร็วสูงขึ้นด้วยระดับราคาเดิม เช่น ระดับราคาเฉลี่ยประมาณ 600 บาทต่อเดือน แต่ให้ความเร็วเพิ่มขึ้น 2 เท่า เป็น 200 เมกะบิตต่อวินาที จำนวนลูกค้ารวมของธุรกิจเอไอเอส ไฟเบอร์ มีจำนวนประมาณ 1 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม การแข่งขันด้านราคาส่งผลให้ ARPU ลดลงร้อยละ 7.2 มาอยู่ที่ 533 บาท

**ธุรกิจดาวเทียม**

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ได้เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคของระบบแจ้งสถานะของดาวเทียมไทยคม 5 ซึ่งส่งผลให้มีข้อจำกัดทางเทคนิคในการตรวจสอบสถานะของดาวเทียมไทยคม 5 โดยไทยคมร่วมกับผู้ผลิตดาวเทียมไทยคม 5 และผู้เชี่ยวชาญ ได้พยายามกู้คืนระบบที่ขัดข้องดังกล่าวหลายครั้ง ซึ่งผลการกู้คืนระบบยังไม่ประสบความสำเร็จ ในขณะเดียวกัน ไทยคมได้ประสานงานกับลูกค้าทุกรายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการโอนย้ายลูกค้าไปยังดาวเทียมอื่น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของบริการทั้งด้านโทรคมนาคมและโทรทัศน์ เป็นเหตุให้ไทยคมบันทึกขาดทุนจากต่อค้าสินทรัพย์ของดาวเทียมไทยคม 5 ทั้งจำนวน รวมทั้งสิ้น 222 ล้านบาท

นอกจากนี้ ด้วยภาวะอุตสาหกรรมดาวเทียมที่ชะลอตัวลงเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมไทยคมจึงได้บันทึกขาดทุนจากการต่อค้าของดาวเทียมและอุปกรณ์อื่นอีก เป็นมูลค่ารวม 1,401 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การต่อค้าของสินทรัพย์ถือเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด ดังนั้นจึงไม่ได้มีผลกระทบต่อการบริหารเงินสดของไทยคม

ณ สิ้นปี 2562 อัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมแบบทั่วไปซึ่งประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 อยู่ที่ระดับร้อยละ 55 ลดลงจากร้อยละ 59 ณ สิ้นปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของลูกค้าในช่วงไตรมาส 1/2562 โดยที่อัตราการใช้งานดาวเทียมแบบทั่วไปค่อนข้างคงที่ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2562 เป็นต้นมา สำหรับดาวเทียมบรอดแบนด์หรือดาวเทียมไทยคม 4 มีอัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมที่ระดับร้อยละ 23 ลดลงจากร้อยละ 30 ณ สิ้นปี 2561 เป็นผลมาจากการลดระดับการใช้งานและการยุติการใช้บริการของลูกค้าบางราย

ในปี 2562 ไทยคมได้ตกลงในความร่วมมือการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมในระยะยาวกับ บริษัท ทูริซันส์ กรุ๊ป จำกัด เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการให้บริการสมาชิกโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกในประเทศไทย ไทยคมได้จัดเตรียมช่องสัญญาณบนดาวเทียมไทยคม 8 ให้แก่ทูริซันส์เพื่อให้บริการออกอากาศรายการกีฬาและความบันเทิงชั้นนำแก่สมาชิกทูริซันส์ และนอกจากนี้ ไทยคมยังได้ตกลงในความร่วมมือกับลูกค้าใหม่ เช่น ลูกค้าในประเทศเมียนมาร์ และ แอฟริกา เพื่อทดแทนลูกค้าที่ลดการใช้งาน

สำหรับความต่อเนื่องในการให้บริการดาวเทียมภายหลังจากที่สัมปทานสิ้นสุดลงสำหรับดาวเทียมไทยคม 4 ไทยคม 5 และไทยคม 6 ในเดือนกันยายน 2564 นั้น ไทยคมยินดีที่จะเข้าร่วมยื่นข้อเสนอตามที่ภาครัฐจะมีการกำหนดขึ้นมา และมีความมุ่งมั่นที่จะได้ดำเนินธุรกิจร่วมกับภาครัฐ รวมทั้ง ยินดีที่จะเปิดกว้างในการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (public-private partnership – PPP) เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าของไทยคมให้มั่นใจได้ว่าดาวเทียมจะยังสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

นอกเหนือจากธุรกิจหลักของไทยคมแล้ว ไทยคมยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายในการเป็นผู้ให้บริการด้านสมาร์ตโซลูชัน และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีจากอวกาศสู่ภาคพื้นดินชั้นนำแห่งเอเชีย เพื่อเสริมสร้างความสำเร็จแห่งอนาคต

**ธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศลาว**

ณ สิ้นปี 2562 บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชันส์ จำกัด (“แอลทีซี”) มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“ไม่รวม fixed wireless”) ในระบบรวมทั้งสิ้น 1.42 ล้านราย และยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นประมาณร้อยละ 55.3 ของตลาดรวม ซึ่งลดลงเล็กน้อยจาก ณ สิ้นปี 2561 ที่ร้อยละ 56.1 เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาในอุตสาหกรรม

**ภาพรวมผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มอินทัช**

ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) ของแต่ละสายธุรกิจ (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	2561		2562		%YoY
ธุรกิจของบริษัท	(284)	-2%	(357)	-3%	26%
ธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ	12,043	105%	12,401	112%	3%
ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจ在不同ประเทศ	(219)	-2%	(925)	-8%	322%
ธุรกิจอื่น	(48)	0%	(36)	0%	-25%
การตัดรายการระหว่างกัน	(1)	0%	-	0%	-100%
<b>กำไรสุทธิรวม</b>	<b>11,491</b>	<b>100%</b>	<b>11,083</b>	<b>100%</b>	<b>-4%</b>
<b>กำไรสุทธิรวมจากการดำเนินงานปกติ *</b>	<b>11,769</b>	<b>102%</b>	<b>11,775</b>	<b>106%</b>	<b>0%</b>

\* ไม่รวมส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการต่อค้าของธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจ在不同ประเทศในปี 2561 และ 2562 และ ไม่รวมส่วนแบ่งผลกำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอล ในไตรมาส 1 ของปี 2561

**กำไรสุทธิรวมของกลุ่มอินทัช** ในปีนี้กลุ่มอินทัชมีกำไรสุทธิรวม จำนวน 11,083 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปี 2561 แม้ว่าส่วนแบ่งผลกำไรจากธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศเพิ่มขึ้น แต่ส่วนแบ่งผลการดำเนินงานจากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจ在不同ประเทศมีขาดทุนเพิ่มขึ้นจากการต่อค้าสินทรัพย์ ขณะที่ในปี 2561 มีกำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอลสุทธิกับขาดทุนจากการต่อค้าสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนและการต่อค้าดังกล่าว กำไรสุทธิรวมของปีนี้ใกล้เคียงกับปีก่อน

**ข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญ**

ธุรกิจของบริษัท (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2562	%YoY
ค่าใช้จ่าย	(338)	(412)	22%
อื่น ๆ	54	55	2%
<b>ค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>	<b>(284)</b>	<b>(357)</b>	<b>26%</b>

**ค่าใช้จ่ายสุทธิของอินทัช** เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากปี 2561 ส่วนใหญ่เนื่องจากในไตรมาส 4/2562 มีการบันทึกขาดทุนจากการต่อค้าเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมในโครงการอินเทอร์เน็ต รวมทั้ง ในไตรมาส 2/2562 มีการบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษเกี่ยวกับต้นทุนบริการในอดีตจากการประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้นจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ("พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่") ซึ่งกำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน โดยมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ธุรกิจโทรคมนาคม ไร้สายภายในประเทศ (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2562	%YoY
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนใน กลุ่มเอไอเอส ตามวิธีส่วนได้เสีย	12,043	12,401	3%

**ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในกลุ่มเอไอเอส** ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากขายและการให้บริการ โดยรายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนลูกค้าและ ARPU ระบบรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการยกเลิกแพ็คเกจแบบใช้งานตามค่าไม่จำกัดด้วยความเร็วคงที่ (Fixed-Speed Unlimited Data) ส่วนรายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น แม้ว่า ARPU ลดลงจากภาวะการแข่งขันในตลาด สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ส่วนใหญ่เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจากการขยายโครงข่าย 4G และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายโครงข่าย 4G แม้ว่าค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายในการเป็นพันธมิตรกับทีโอทีลดลงจากการลงนามระงับข้อพิพาทระหว่างกัน รวมถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานจากการบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษจาก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่เมื่อไตรมาส 2/2562 และค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานในไตรมาส 4/2562 รวมถึงการเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์

ธุรกิจดาวเทียมและ ธุรกิจต่างประเทศ (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2562	%YoY
รายได้จากการขายและการให้บริการ	6,233	<b>4,663</b>	-25%
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(3,438)	<b>(2,968)</b>	-14%
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	(918)	<b>(703)</b>	-23%
ต้นทุนจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(1,572)	<b>(1,068)</b>	-32%
ขาดทุนจากการต่อยศ่าสินทรัพย์	(2,253)	<b>(1,623)</b>	-28%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอล	1,950	-	-100%
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	119	<b>(116)</b>	-197%
รายได้อื่น	200	<b>337</b>	69%
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	5	<b>(128)</b>	-2,660%
ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(79)	<b>(643)</b>	714%
<b>กำไร(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<b>247</b>	<b>(2,249)</b>	<b>-1,011%</b>
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)ของกลุ่มอินทัช	(219)	(925)	322%
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานปกติของกลุ่มอินทัช *	59	(233)	-493%

\* ไม่รวมส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการต่อยศ่าสินทรัพย์ในปี 2561 และ 2562 และไม่รวมส่วนแบ่งผลกำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอลในไตรมาส 1 ของปี 2561

**กำไร(ขาดทุน)สุทธิของกลุ่มไทยคม** ในปีนี้มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 2,249 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2561 มีกำไรสุทธิ จำนวน 247 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอล และการบันทึกขาดทุนจากการต่อยศ่าสินทรัพย์ ผลการดำเนินงานของกลุ่มไทยคมในปี 2562 จะเป็นขาดทุน จำนวน 566 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 ที่มีกำไร จำนวน 157 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของ**รายได้จากการขายและการให้บริการ** ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเซ็นสัญญาให้บริการระยะยาวแก่ลูกค้า ซึ่งมีการให้ส่วนลดจากสัญญาเดิม รวมถึงอัตราการใช้บริการดาวเทียมบรรดแบนด์ไทยคม 4 ลดลงตามปริมาณการใช้งานของลูกค้าต่างประเทศ **ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า** ลดลงจากการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศลาว รวมถึงมี**ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน** และ**ภาษีเงินได้**เพิ่มขึ้นจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิกับ**ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ**ที่ลดลงตามการลดลงของรายได้ และการลดลงของต้นทุนค่าตัดจำหน่าย และ**ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร**ที่ลดลง ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ธุรกิจอื่น (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2562	%YoY
รายได้จากการให้บริการ	146	<b>223</b>	53%
ต้นทุนการให้บริการ	(124)	<b>(203)</b>	64%
ต้นทุนจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(20)	<b>(20)</b>	0%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน	(67)	<b>(51)</b>	-24%
รายได้อื่น	32	<b>29</b>	-9%
ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(6)	<b>(7)</b>	17%
<b>ขาดทุนสุทธิ</b>	<b>(39)</b>	<b>(29)</b>	<b>-26%</b>
ส่วนแบ่งผลขาดทุนของกลุ่มอินทัช	(48)	(36)	-25%

**ธุรกิจอื่น** ประกอบด้วย ธุรกิจการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง และธุรกิจภายใต้โครงการอินเวนท์ โดยขาดทุนสุทธิส่วนใหญ่เป็นส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน โฮมช้อปปิ้ง และธุรกิจภายใต้โครงการอินเวนท์ อย่างไรก็ตาม โฮมช้อปปิ้ง มีผลการดำเนินงานของที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

**สรุปฐานะการเงิน**
**ข้อมูลฐานะการเงินที่สำคัญ**

ฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>สินทรัพย์</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,072	6%	<b>3,426</b>	<b>7%</b>	354	12%
เงินลงทุนชั่วคราว	7,141	14%	<b>5,652</b>	<b>11%</b>	(1,489)	-21%
ลูกหนี้การค้า	1,556	3%	<b>1,578</b>	<b>3%</b>	22	1%
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	486	1%	<b>631</b>	<b>1%</b>	145	30%
สินค้าคงเหลือ	122	0%	<b>124</b>	<b>0%</b>	2	2%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	524	1%	<b>503</b>	<b>1%</b>	(21)	-4%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,457	3%	<b>1,127</b>	<b>2%</b>	(330)	-23%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า	25,761	52%	<b>30,182</b>	<b>61%</b>	4,421	17%
อาคารและอุปกรณ์	4,876	10%	<b>3,358</b>	<b>7%</b>	(1,518)	-31%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	3,007	6%	<b>1,366</b>	<b>3%</b>	(1,641)	-55%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,954	4%	<b>1,588</b>	<b>3%</b>	(366)	-19%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย						
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	53	0%	-	<b>0%</b>	(53)	-100%
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>50,009</b>	<b>100%</b>	<b>49,535</b>	<b>100%</b>	<b>(474)</b>	<b>-1%</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,652	5%	<b>392</b>	<b>1%</b>	(2,260)	-85%
ประมาณการส่วนต่างของค่าอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่ายและดอกเบี้ย	2,890	6%	<b>2,890</b>	<b>6%</b>	-	0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,463	3%	<b>1,243</b>	<b>3%</b>	(220)	-15%
เงินกู้ยืมระยะยาว	4,306	9%	<b>3,768</b>	<b>8%</b>	(538)	-12%
หนี้สินอื่น	757	2%	<b>793</b>	<b>2%</b>	36	5%
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>12,068</b>	<b>24%</b>	<b>9,086</b>	<b>18%</b>	<b>(2,982)</b>	<b>-25%</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>37,941</b>	<b>76%</b>	<b>40,449</b>	<b>82%</b>	<b>2,508</b>	<b>7%</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>50,009</b>	<b>100%</b>	<b>49,535</b>	<b>100%</b>	<b>(474)</b>	<b>-1%</b>

**สินทรัพย์ของกลุ่มอินทัช** ลดลงเล็กน้อย จากสิ้นปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ เนื่องจากการบันทึกขาดทุนจากการต่ออายุในปี 2562 และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2562 รวมถึงการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราวจากการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ของธุรกิจดาวเทียม ชุดที่ 1 ในเดือนตุลาคม 2562 สหกับการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้าจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562

**หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มอินทัช** หนี้สินลดลงร้อยละ 25 จากสิ้นปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของเงินกู้ยืมจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมของธุรกิจดาวเทียม ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากสิ้นปี 2561 จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 ของกลุ่มอินทัช สหกับการจ่ายเงินปันผล

**สภาพคล่องและกระแสเงินสดของกลุ่มอินทัช** ณ สิ้นปี 2562 กลุ่มอินทัชมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 2.6 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.8 เท่า ณ สิ้นปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนจากส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีภายหลังจากการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ของธุรกิจดาวเทียม โดยกลุ่มอินทัชมีการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มอินทัช รวมทั้งจัดหางบการเงินสินเชื่อระยะสั้นจากธนาคารต่าง ๆ เพื่อสำรองในกรณีที่มีความจำเป็น

ทั้งนี้ กระแสเงินสดรวมของกลุ่มอินทัชในปี 2562 เพิ่มขึ้น 354 ล้านบาท (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) จากสิ้นปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นผลจากเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงาน เงินปันผลรับ และลดลงของเงินลงทุนชั่วคราว สหกับการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยของธุรกิจดาวเทียม และเงินปันผลจ่าย

**ลูกหนี้การค้าของกลุ่มอินทัช** โดย ณ สิ้นปีนี้ กลุ่มอินทัชมีลูกหนี้การค้าคิดเป็นร้อยละ 3 ของสินทรัพย์รวม ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2561 โดยได้มีการพิจารณาดังค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเหมาะสม

**สินค้าคงเหลือของกลุ่มอินทัช** ณ สิ้นปีนี้ กลุ่มอินทัชมีสินค้าคงเหลือใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2561 โดยกลุ่มอินทัชได้มีการประเมินความเพียงพอของค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยสินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับเป็นประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

**ความสามารถในการทำกำไรและอัตราผลตอบแทนของกลุ่มอินทัช** ในปี 2562 กลุ่มอินทัชมีอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 63.2 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 แต่มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ร้อยละ 33.9 ลดลงจากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากในไตรมาส 1/2561 กลุ่มอินทัชรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอล

**ความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มอินทัช** ณ สิ้นปีนี้ กลุ่มอินทัชมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จำนวน 0.3 เท่า ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2561 ทั้งนี้ กลุ่มอินทัชมีความสามารถในการชำระหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้และการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับภาวะผูกพันและภาวะผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง ภาวะผูกพัน หนังสือคำประกันจากธนาคาร รวมถึงเหตุการณ์สำคัญ ข้อพิพาททางการค้า และคดีความที่สำคัญของกลุ่มอินทัช

### รายงานของผู้สอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีโดยสรุป ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของอินทัช สำหรับปี 2562 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### ข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ฐานะการเงินเฉพาะของอินทัช	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>สินทรัพย์</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว	1,913	6%	<b>2,078</b>	<b>6%</b>	165	9%
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	29,764	94%	<b>33,285</b>	<b>94%</b>	3,521	12%
สินทรัพย์อื่น	103	0%	<b>190</b>	<b>1%</b>	87	84%
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>31,780</b>	<b>100%</b>	<b>35,553</b>	<b>100%</b>	<b>3,773</b>	<b>12%</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
หนี้สินอื่น	131	0%	<b>160</b>	<b>0%</b>	29	22%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	31,649	100%	<b>35,393</b>	<b>100%</b>	3,744	12%
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>31,780</b>	<b>100%</b>	<b>35,553</b>	<b>100%</b>	<b>3,773</b>	<b>12%</b>

งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2562	%YoY
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนใน			
บริษัทย่อย	(253)	(953)	277%
บริษัทร่วม	12,019	12,385	3%
รายได้อื่น	57	59	4%
<b>รวมรายได้</b>	<b>11,823</b>	<b>11,491</b>	<b>-3%</b>
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(277)	(345)	25%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(61)	(67)	10%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>(338)</b>	<b>(412)</b>	<b>22%</b>
<b>กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน</b>	<b>11,485</b>	<b>11,079</b>	<b>-4%</b>
ต้นทุนทางการเงิน	(3)	(4)	33%
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>11,482</b>	<b>11,075</b>	<b>-4%</b>
<b>งบกำไรขาดทุนรวม</b> (ล้านบาท)	<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม</b>		
	<b>2561</b>	<b>2562</b>	<b>%YoY</b>
รายได้จากการขายและการให้บริการ	6,371	4,878	-23%
รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	18	-	-100%
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	76	(151)	-299%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12,019	12,385	3%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอล	1,635	-	-100%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	5	-	-100%
รายได้อื่น	280	419	50%
<b>รายได้รวม</b>	<b>20,404</b>	<b>17,531</b>	<b>-14%</b>
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(3,562)	(3,171)	-11%
ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	(18)	-	-100%
ผลประโยชน์ชดเชยตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	(918)	(703)	-23%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(113)	(50)	-56%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(1,684)	(1,255)	-25%
ขาดทุนจากการต่อค้าเงินลงทุนในบริษัทร่วม และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(55)	100%
ขาดทุนจากการต่อค้าสินทรัพย์	(2,253)	(1,623)	-28%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-	(128)	100%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(120)	(130)	8%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>(8,668)</b>	<b>(7,115)</b>	<b>-18%</b>
<b>กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้</b>	<b>11,736</b>	<b>10,416</b>	<b>-11%</b>
ต้นทุนทางการเงิน	(340)	(301)	-11%
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>11,396</b>	<b>10,115</b>	<b>-11%</b>
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	255	(349)	-237%
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>11,651</b>	<b>9,766</b>	<b>-16%</b>
<b>การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)</b>			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	11,491	11,083	-4%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	160	(1,317)	-923%
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>11,651</b>	<b>9,766</b>	<b>-16%</b>



**แหล่งที่มาและการใช้ไปของกระแสเงินสดรวม \***

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562		ล้านบาท	
<b>แหล่งที่มาของกระแสเงินสดรวม</b>		<b>การใช้ไปของกระแสเงินสดรวม</b>	
รับเงินปันผล	8,515	เงินปันผลจ่าย	8,080
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	1,621	จ่ายคืนเงินกู้ยืม	2,813
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	1,573	เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาว	113
ลูกหนี้ เงินตรองจ่าย และ		ซื้อสินทรัพย์ถาวร	218
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	68	จ่ายดอกเบี้ย	325
เงินสตรับสทธิจากการขายเงินลงทุน	64		
เงินสตรับสทธิจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย	53		
ขายสินทรัพย์ถาวร	9		
		<b>กระแสเงินสดรวมเพิ่มขึ้น</b>	<b>354</b>
<b>รวม</b>	<b>11,903</b>		<b>11,903</b>

\* กระแสเงินสดรวม ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนและการจัดประเภทรายการที่มีต่อเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของงบการเงินรวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2562	เปลี่ยนแปลง
อัตรากำไรสุทธิ (%)	56.3	<b>63.2</b>	6.9
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.8	<b>2.6</b>	0.8
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (%)	38.5	<b>33.9</b>	(4.6)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	22.8	<b>22.3</b>	(0.5)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เท่า)	0.4	<b>0.3</b>	(0.1)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เท่า)	0.2	<b>0.1</b>	(0.1)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	3.58	<b>3.46</b>	(0.12)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	9.60	<b>10.77</b>	1.17

**ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ**

ในเอกสารฉบับนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยอิงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายด้านซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึง แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และความเชื่อของบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ตัวอย่างของคำที่ใช้ในการคาดการณ์ในอนาคต เช่น "อาจจะ" "จะ" "คาดว่า" "ตั้งใจว่า" "ประมาณ" "เชื่อว่า" "ยังคง" "วางแผนว่า" หรือ คำใด ๆ ที่มีความหมายทำนองเดียวกัน เป็นต้น แม้ว่าคาดการณ์ดังกล่าวจะถูกจัดทำขึ้นจากสมมุติฐานและความเชื่อของฝ่ายบริหาร โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐานก็ตาม สมมุติฐานเหล่านี้ยังคงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจจะทำให้ผลงาน ผลการดำเนินงาน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลข้างต้น อีกทั้งบริษัท และผู้บริหาร/พนักงาน ไม่อาจควบคุมหรือรับรองความเกี่ยวข้อง ระยะเวลาที่จะเกิดขึ้น หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้